



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
26 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 25 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,335 ราย ผู้ป่วยสะสม 497,302 ราย หายป่วยเพิ่ม 6,904 ราย หายป่วยสะสม 307,267 ราย รักษาอยู่ 158,550 ราย เสียชีวิต 129 ราย เสียชีวิตสะสม 3,965 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 15,869,844 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 194,796,457 ราย เสียชีวิต 4,174,644 ราย รักษาหาย 176,746,538 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ อินโดนีเซีย ขาดแคลนออกซิเจนให้ผู้ป่วยและเตรียมเพิ่มเตียงไอซียู มาเลเซีย ผู้ติดเชื้อรายวันเกิน 17,000 ราย ยอดสะสมเกินล้านราย สหรัฐฯ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 เท่า ประชาชนยังฉีดวัคซีนไม่ครบ อาจกลับมาสวมหน้ากาก-ฉีดเข็มกระตุ้น และกำลังพิจารณาบริจาควัคซีนให้เวียดนามเพิ่มเพื่อรับมือสายพันธุ์เดลตา เวียดนาม ล็อกดาวนกรุงฮานอยหลังโควิดยังระบอบาหนัก

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, springnews, thestandard, newtv, thejournalistclub, TNN, INN, topnews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ชี้แจงการเข้าร่วมโคแวกซ์ในปี 2565 ว่า ไม่ได้รู้สึกตัวช้า มีการติดต่อกับโคแวกซ์มาอย่างต่อเนื่องและมีคณะทำงานพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยวิเคราะห์จากการทำงานของผู้ผลิตส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศ รายได้สูงที่จ่อไว้จนเกินพอในปีและเริ่มมีการบริจาคออกมา คาดว่าปี 2565 จะมีวัคซีนเข้ามาจัดสรรให้แก่แต่ละประเทศได้มากขึ้น ส่วนการลงพื้นที่รับส่งผู้ป่วยโควิด 19 ที่ถูกวิจารณ์ว่าสร้างภาพนั้น พร้อมรับฟังทุกเรื่อง อะไรที่มีประโยชน์ก็รับมาปฏิบัติ

-กรณีจดหมายแอสตราเซนeca ที่ระบุว่าจองเดือน ม.ค. 26 ล้านโดส และเดือน พ.ค.อีก 35 ล้านโดส เทียบกับอาเซียนแล้ว ไทยค่อนข้างช้ากว่าที่อื่นนั้น จดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นจดหมายที่เป็นทางการ เป็นการที่แอสตราเซนeca ส่งมาขอขอบคุณประเทศไทยที่สนับสนุนให้ตั้งสายการผลิตในประเทศไทยได้ ส่วนที่ระบุเดือน ม.ค. และพ.ค.นั้น เป็นวันที่แอสตราเซนeca บันทึกลงไปในระบบของบริษัท ยืนยันรัฐบาลไทยได้ลงนามไปแล้วเมื่อ 27 พ.ย. 2563 ส่วนเอกสาร 35 ล้านโดสเดือน พ.ค. ส่งไปตั้งแต่เดือน มี.ค.แล้ว ใช้เวลาในกระบวนการของบริษัท 2 เดือนถึงจะส่งเอกสารกลับมา พร้อมย้ำว่า ขณะนี้เราฉีดได้ประมาณเดือนละ 10 ล้านโดส จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะใช้อีกประมาณ 60 ล้านโดส วัคซีนที่เข้ามาเดือน มิ.ย. ประมาณ 10 ล้านโดส เดือน ก.ค. เข้ามาอีกประมาณ 10-12 ล้านโดส และได้สั่งไฟเซอร์ไปอีก 20 ล้านโดส ซึ่งจะมาในไตรมาสที่ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, thejournalistclub, infoquest, thaipbs, TNN, mcot, INN, topnews, newtv, Chiangmainews, isaranews, springnews, ch7, thailandplus)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. ระบุ มาตรการในการควบคุมโรคยังคงเข้มข้น เน้นการดูแลเชิงรุกและเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง กรณีมีข่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจะได้วัคซีนเพียง 200,000 โดสนั้น เป็นข่าวปลอม ยืนยันจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในล็อตแรกไม่น้อยกว่า 500,000 โดส ส่วนอีก 20 ล้านโดส จะเริ่มฉีดเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 เน้นกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง ซึ่งพบมีการแอบอ้างหลอกลวงเรียกเก็บเงิน ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ส่วนที่มีข่าวว่าสธ.บังคับให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็นแอสตราเซนeca ไม่เป็นความจริงเช่นกัน ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคลากรทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, isaranews, springnews, ch7, topnews, thaipbs, TNN, js100)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา แถลงผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มต่างๆ ว่า ตั้งแต่ 28 ก.พ.-24 ก.ค. 2564 ผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมายฉีดภายในปีนี้ 12.5 ล้านคน แต่ฉีดได้แค่ 2.5 ล้านคนในเข็มที่ 1 คิดเป็น 20% ส่วนเข็มที่ 2 ฉีดได้ 1.3% หรือ 1.6 แสนคน จึงขอให้พาสู่สูงอายุไปฉีดวัคซีน รวมถึงกลุ่ม 7 โรคเรื้อรังยังฉีดได้ไม่มากเช่นเดียวกัน

2.ผู้ป่วยโควิดเข้าไม่ถึงการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-จากกรณี สธ.มีนโยบายให้ประชาชนใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิดได้ด้วยตัวเอง มีประชาชนบางส่วนแจ้งว่าหลังได้ผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด 19 พยายามไปหาตรวจ RT-PCR ที่รพ.เพื่อยืนยัน แต่ไม่มีรพ.รับตรวจ ทำให้ไม่ได้รับการประเมินอาการ

เพื่อลงทะเบียนกักตัวที่บ้าน ไม่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ รวมถึงไม่มียาเพื่อรักษา

3. ตำรวจได้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ก่อนแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ

-จ.บุรีรัมย์ มีการเผยแพร่ภาพตำรวจ สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทำให้มีข้อสงสัยว่าแพทย์ยังไม่ได้ฉีด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ยืนยันตำรวจไม่มีอำนาจประสานขอรับวัคซีน เป็นอำนาจของสสจ. ด้าน สสจ.บุรีรัมย์ ชี้แจงว่าจัดสรรให้ตำรวจเพราะเป็นผู้ให้บริการด้านหน้า ขณะที่ ผู้ว่าฯ กำลังตั้งกรรมการสอบเรื่องดังกล่าว

4. โควตาฉีดวัคซีนจอห์นสัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-อองตวน ปินโต อดีตนักมวยชื่อดังและพิธีกร โพสต์เฟซบุ๊กว่าได้ฉีดวัคซีนของ johnson & johnson ในโคต้าของสถานทูตฝรั่งเศส เพราะมีสัญชาติฝรั่งเศส โดยทราบข้อมูลว่าจะให้คนสูงอายุฉีดเป็นลำดับแรก ที่เหลือให้คนฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ฉีดต่อ ทำให้มีผู้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีที่ได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ

5. ซื้อขายโควตาวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @JLL_RA ทวิตภาพและข้อมูล ระบุ ภาควิชาการสาธารณสุข @PHassociationTH เปิดเผยว่ามีการซื้อขายโควตาวัคซีนไฟเซอร์ในเว็บไซต์ชื่อ THVaccine ระบุว่า เป็นวัคซีนไฟเซอร์โควตาพิเศษ 20,000 โดส เริ่มฉีด 25 ส.ค. 2564 สำหรับบขช.ทั่วไป อายุ 12-80 ปี ค่าบริการโดสละ 350 USDT โดยรับชำระเงินผ่านสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี USDT ในบล็อกเชน ERC-20 และ TRC-20 เท่านั้น อ้างว่ารัฐบาลได้รับวัคซีน mRNA เกินจำนวนที่ต้องการ จึงมอบหมายให้ THVaccine นำมาขาย สามารถเลือกฉีดวัคซีนได้ที่รพ.ของรัฐที่สะดวก โดยดำเนินการในหน่วยงานที่แยกกับสถานี่ฉีดวัคซีนโครงการอื่น และในปี 2565 จะจัดหาโควตาวัคซีนโนวาแวกซ์ 10,000 โดส ไฟเซอร์ 20,000 โดส โมเดอร์นา 15,000 โดส และอื่นๆ อีก 25,000 โดส ทั้งนี้ ภาควิชาการสาธารณสุขให้ความเห็นว่า เป็นการสะท้อนความไร้ประสิทธิภาพในการจัดหาวัคซีนของรัฐ ทำให้เกิดช่องทางให้คนใช้แสวงผลประโยชน์

6. หลอกขายของอ้างเอาเงินไปช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ linetoday

-ชาวบ้าน จ.พิษณุโลก โดนคนแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐบาลหลอกให้ซื้อวัตถุดิบเพื่อนำเงินไปซื้อถังออกซิเจนให้ผู้ป่วยโควิด 19

7. ระบบรับผู้ป่วยโควิดทำให้เข้าถึงการรักษาช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์

-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความระบุว่า ปัญหาของคนกรุงเทพฯ คือ เมื่อผลตรวจ rapid test เป็นบวก หรือบางคนมีอาการเข้าข่ายโควิด เมื่อไปรพ. หรือรพ.สนาม หรือศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. จะให้ไปตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันก่อนจึงจะเข้ารับการรักษาได้ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน แทนที่จะได้รับการรักษาทันที เป็นสาเหตุที่ในกทม.มีผู้เสียชีวิตที่บ้านหรือที่รพ.จำนวนมาก ขอให้ ศบค. สธ. และ กทม. ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน

8. มีผู้เสียชีวิตกลางร้านสะดวกซื้อ (ยังไม่ยืนยันว่าติดเชื้อ)

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ร.ต.ท.ธนภัทร ฉั่วตระกูล รองสว.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตภายในร้าน 7-11 สาขาแกมวงศ์วาน 53 ตรวจสอบพร้อมแพทย์รพ.ภูมิพล พบเป็นชาย วัย 47 ปี ชาว กทม. ล้มหมดสติและเสียชีวิตหน้าเคาน์เตอร์ร้าน ญาติระบุผู้ตายเคยทำบายพาสหัวใจมา 2 ครั้ง เบื้องต้นจะเร่งสืบหาสาเหตุและตรวจสอบว่าติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่

9. ส.ส.ราชบุรี ทวงถามวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, ผู้จัดการ, เดลินิวส์

-นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ระบุ วัคซีนที่ อ.บ้านโป่ง ควรจะได้รับหายไปเกือบ 6,000 โดส ทำให้ประชาชนไม่ได้รับวัคซีนทั้งที่มีคลังสต็อกใหญ่ถึง 3 คลังสต็อก และขอเรียกร้องให้นายกฯ ตรวจสอบการจัดสรรวัคซีนใน จ.ราชบุรี ด้วย ด้าน นายรัฐวุฒิ วัลลชนโรจน์ เลขาธิการเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านคอร์รัปชัน อ.บ้านโป่ง พร้อมชาวบ้าน เดินทางมาที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ยื่นหนังสือต่อ นายสิระ เจนจาคะ ประธานกรรมาธิการยุติธรรม การกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความเป็นธรรมกรณี อ.เมืองบ้านโป่ง ได้รับวัคซีนไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากร

10. รายงานคลังสต็อกใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามรัฐ

-เพชรบูรณ์ คัดกรองเชิงรุกพบคลัสเตอร์ บ.สหพาร์ม คนงานติดเชื้อ 3,177 ราย เป็นชาวไทย 372 ราย ต่างด้าว 2,805 ราย กรุงเทพฯ พบคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ เขตทุ่งครุ สมุทรสาคร โรงงานอุปกรณ์สแตนเลส อ.กระทุ่มแบน ผู้ติดเชื้อ 127 ราย ชลบุรี โรงงานแปรรูปไก่ อ.พนัสนิคม ผู้ติดเชื้อ 11 ราย นนทบุรี สถานสงเคราะห์บ้านเพ็ญฟ้า อ.ปากเกร็ด ผู้ติดเชื้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชื้อ 8 ราย ฉะเชิงเทรา บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ อ.แปลงยาว ผู้ติดเชื้อ 22 ราย ระยอง บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ อ.ปลวกแดง ผู้ติดเชื้อ 21 ราย</p> <p>มาตรการอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลร่วมกับ รมต.สาธารณสุขอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยการตอบโต้โรคโควิด 19 ของอาเซียนภายหลัง 1 ปี โดยสธ.ไทยเสนอตัวเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่อ (ACPHEED) และเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดอย่างจริงจัง และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความมั่นคงทางวัคซีน เพื่อลดการพึ่งพาวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นจากภูมิภาคอื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่รอยต่อ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง อาจมีการใช้แนวทาง Bubble and Seal กับสถานประกอบการกิจการ ซึ่งจะช่วยให้สถานประกอบการที่มีผู้ติดเชื้อสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และเป็นการแยกแรงงานที่ติดเชื้อออกจากชุมชน รวมถึงการแยกกักตัวที่บ้านและในชุมชน ควบคุมกับพร.สนามและ LQ ซึ่งจะต้องประชุมหารือในระดับพื้นที่อีกครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ คอลัมน์ รวมพลังสู้โควิด</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำกักตัวที่บ้านให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อให้ครอบครัว ดังนี้ 1.จัดสถานที่พักและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อม เน้นแยกที่พักรวมสัดส่วน แยกของใช้ส่วนตัว 2.ดูแลอนามัยส่วนบุคคล 3.เฝ้าระวังอาการป่วยตนเองระหว่างกักตัว โดยใช้ปรอทตรวจวัดไข้ทุกวัน และสังเกตอาการผิดปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, isaranews, springnews, ch7, topnews, thaipbs, TNN)</p> <p>-ผอ.กองระบาดวิทยา ระบุ ขณะนี้ผู้ติดเชื้อของไทยหลักหมื่นต่อเนื่อง มาตรการสำคัญคือ งดเดินทางข้ามจังหวัด งดออกจากบ้านหากไม่จำเป็น และทำงานจากบ้านชั้นสูงสุด ซึ่งใกล้เคียงกับอู่ฮั่น โมเดล คาดว่าจะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ ในต่างจังหวัด ทั้งในครอบครัวและที่เดินทางจากกทม.และปริมณฑล เพื่อกลับไปรักษา ขอความร่วมมือโรงงาน สถานประกอบการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งสื่อสาร โรงงานที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อให้เร่งศึกษาการควบคุมโรคแบบบับเบิล แอนด์ ซิล เตรียมความพร้อมทั้งหมต ส่วนโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว เน้นไม่ปิดโรงงานแต่ต้องป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ชุมชน เพราะหากปิดโรงงานการแพร่ระบาดในชุมชนจะตามมา สำหรับการเพิ่มเตียงและจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอเป็นปัญหาที่พบในขณะนี้ จึงต้องบริหารให้ผู้ป่วยอาการน้อยไม่กลายเป็นอาการหนักจนต้องเข้ารพ.ใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อให้เหมาะสมกับขีดความสามารถที่มีอยู่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>-อ.ย. อนุมัติให้ใช้ยาแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail) เพื่อการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยก่อนหน้านี้องค์การยาเสพติดยุโรปได้ประกาศคำแนะนำการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้ใช้ยาดังกล่าว ส่วนองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ องค์กรควบคุมมาตรฐานยาส่วนกลางของอินเดีย และอีกหลายประเทศได้ทยอยอนุมัติให้ใช้ยาดังกล่าวเช่นกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. พร้อมด้วย นพ.สจจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ อ.ห้วยทับทัน ตรวจสอบให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สนามอำเภอห้วยทับทัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, mcot, sanook)</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีมอบกลุ่มคณะราษฎรภูเก็ทและกลุ่มภูเก็ตปลดแอก ร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นอกจากนี้ พบว่าปัจจุบันมีหลายวัดร่วมเผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอยู่ในกทม. 62 วัด ปริมณฑล 124 วัด ส่วนภูมิภาค 407 วัด รวม 593 วัด และยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอให้การสนับสนุนจัดตั้งรพ.สนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว 118 แห่ง ได้สั่งการให้สำนักพระพุทธศาสนาดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ พร้อมเร่งประสานฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ สัปเหร่อ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วน</p> <p>-จากที่ บอร์ด สปสช. อนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจเองฟรี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหา และกรมควบคุมโรคกำลังวางแผนจะกระจายให้ประชาชนได้ใช้ต่อไป คาดแจกให้ช่วง ส.ค.-ก.ย. 2564</p> <p>-นายนิพนธ์ บุญญามณี รรมช.มหาดไทย เสนอในที่ประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ COVID-19 ให้ท้องถิ่นร่วมกับรพ.สต. ดูแลผู้ป่วยโควิดในต่างจังหวัด ระหว่างรอวัคซีนให้สนับสนุนยาฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์แก่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชน พร้อมเสนอ สปสช.ซื้อ Rapid Test แจกฟรี เพื่อเร่งรัดคัดกรองเชิงรุก</p> <p>-นพ.เจดีย์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ระบุ ได้ทำหนังสือถึง ผอ.หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง เพื่อประกาศปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 กรณีดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือกักตัวในชุมชน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 สิทธิบัตรทองที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยเมื่อหน่วยบริการรับดูแลผู้ติดเชื้อแรกให้พิสูจน์การเข้ารับบริการด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด ทั้งนี้ หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยงวดแรกแบบเหมาจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อราย โอนเงินทุกสัปดาห์และภายหลังให้บริการผู้ติดเชื้อจนสิ้นสุดการดูแลแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายมากกว่าจำนวนเงินเหมาจ่าย หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยที่กำหนด</p> <p>-ผบ.ทหารสูงสุด สั่งตั้งจุดบริการปชช. One Stop Service เร่งให้ความช่วยเหลือให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ณ วัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ</p> <p>-ก.อุดมศึกษา ประกาศลดค่าเทอมนักศึกษา 50%</p> <p>-กองทัพเรือจัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ในพื้นที่ชุมชนที่ 8 อ.เมืองจันทบุรี มอบหน้ากากอนามัย อาหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ สธ.</p> <p>-ศาลฎีกา ประกาศใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักในการยื่นฟ้อง-พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั่วประเทศ ช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด</p> <p>-การรถไฟฯ จัดขบวนรถไฟโดยสารด่วนพิเศษ 14 โบกี้ รับผู้ป่วยโควิดจากกทม.ที่ลงทะเบียนจองเตียงรักษาผ่านระบบ สปสช. 1330 กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่ม 26 ก.ค. ปลายทาง จ.อุบลราชธานี 1,489 คน 29 ก.ค. ปลายทาง จ.หนองคาย 1,400 คน และ 30 ก.ค. ปลายทาง จ.อุบลราชธานี 1,500 คน รวม 4,389 คน</p> <p>-ไปรษณีย์ไทย จัดส่งเตียงสนาม 1,000 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่ จ.ปัตตานี</p> <p>-ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พัฒนา NANO COVID -19 Antigen Rapid Test เป็นชุดทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประเมินประสิทธิภาพและขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับอย.แล้ว</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ฟ้าทะลายโจรปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เผย อย.ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ fA Andrographis Paniculata Cordata 600 mg. มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร จำหน่ายโดย บ.เรือนแก้วอินเตอร์ ดรีกส์ จำกัด จ.ปทุมธานี เป็นผลิตภัณฑ์ปลอม เนื่องจากเลขสารบบอาหารดังกล่าวได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อฟ้า ส่วนประกอบคือพุลูกดาว แนะนำก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือ Oryor Smart Application</p>	-
<p>เสนอปรับเงินเดือนพยาบาล-อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ทวงถามข้อเสนอที่เคยแจ้งในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ผ่านไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้รัฐบาลดูแลขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาลและอสม. จึงขอเรียกร้อง 1.พยาบาลเป็นวิชาชีพสูง 2.ปรับโครงสร้างเงินเดือนให้เท่าวิชาชีพชั้นสูง 3.เปิดบรรจุพยาบาลเป็นข้าราชการเพิ่ม และเพิ่มจำนวนอสม. 4.ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจ</p>	-